

Quảng Điền, ngày 07 tháng 12 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Tình hình Khôi đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Chính quyền năm 2022**

Thực hiện quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp lần thứ 05 HĐND huyện khóa XI, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo tình hình Khôi đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng Chính quyền năm 2022 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH KHÔI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN**

Năm 2022 là thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước đó là kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 47 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước; 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 77 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Năm 2022 cũng là năm hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam đăng cai Segame 31. Đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện của quê hương: Lễ đón Bằng công nhận Huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2020, Lễ hội Sóng nước Tam Giang năm 2022, Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VII, Festival Huế năm 2022. Cử tri và Nhân dân trong huyện phấn khởi trước các sự kiện trọng đại, những thành tựu của đất nước và quê hương đã đạt được cũng như kết quả huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt; lĩnh vực du lịch có sự phục hồi mạnh; sản xuất nông nghiệp thực hiện theo đúng kế hoạch, tiêu thủ công nghiệp - dịch vụ duy trì tăng trưởng; an sinh xã hội, đời sống của Nhân dân được quan tâm và tiếp tục được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Qua đó thể hiện quyết tâm cao trong lãnh đạo, quản lý điều hành đất nước. Đồng thời biểu thị sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; Cùng với những thuận lợi và khó khăn chung của cả nước và toàn tỉnh, thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, trong năm, HĐND, UBND huyện, các cơ quan, ban ngành và các địa phương đã có nhiều nỗ lực, đề ra các chương trình, kế hoạch và giải pháp tích cực phù hợp với thực tiễn của địa phương để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của

Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*"; Đồng thời, Mặt trận các cấp đã tích cực hỗ trợ và vận động nhân dân khắc phục hậu quả của đợt lụt trái mùa vào tháng 4, ảnh hưởng bão số 5, lũ lụt trong tháng 10 vừa qua, tập trung phát triển sản xuất, ổn định đời sống; vì vậy đã góp phần thiết thực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Chỉ đạo triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau thiên tai. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là tái đàn lợn theo hướng nuôi an toàn sinh học, hữu cơ và theo chuỗi giá trị. Việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực; Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai tập trung ở một số địa phương và đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mọi hoạt động kinh tế - xã hội trở lại gần như bình thường; các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022 được hoàn thành và hoàn thành vượt mức, đời sống của Nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp được quan tâm nhiều hơn.

Cử tri và nhân dân trong huyện hoan nghênh và đánh giá cao sự nỗ lực của Chính quyền các cấp và các cơ quan, ban ngành đã tập trung giải quyết một số vấn đề được phản ánh trong các kỳ họp trước của HĐND huyện, qua đó đã thể hiện trách nhiệm của Chính quyền các cấp đối với nhân dân. Tuy vậy, cử tri và Nhân dân trong huyện đang còn những băn khoăn, lo lắng đó là: Hiện nay, giá xăng đã giảm, tuy nhiên các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt giá vẫn ở mức cao, đặc biệt giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp như: phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm trong khi giá bán, thị trường đầu ra sản phẩm không ổn định, vẫn ở mức thấp người nông dân không có lãi, thậm chí thua lỗ. Thời tiết diễn biến bất thường; Các bậc phụ huynh cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên các lớp đầu cấp của ngành giáo dục có nhiều băn khoăn, lo lắng khi giá sách giáo khoa cao, không thống nhất bộ sách giữa các trường học gây khó khăn cho phụ huynh khi tìm kiếm để mua sách, tình trạng dạy thêm, học thêm quá nhiều. Việc duy tu, bảo dưỡng các hệ thống điện chiếu sáng công cộng thiếu kịp thời nên ảnh hưởng đến việc đi lại, vui chơi của nhân dân. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cá độ tỷ số qua mạng, sử dụng chất cấm đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Địa bàn huyện cũng đã xảy ra tình trạng cháy nổ, đuối nước, tai nạn giao thông nghiêm trọng ... Cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ trước những hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức trong nước lợi dụng các chính sách của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để trục lợi, vi phạm trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, thao túng thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp gây thất thoát lớn cho Nhà nước ta. Công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua được Đảng, Nhà nước triển khai rất quyết liệt, xử lý, kỷ luật nghiêm các trường hợp sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao; tuy nhiên, cử tri mong muốn cần có các biện pháp quyết liệt hơn nữa

trong việc thu hồi lại tài sản từ các vụ án, vụ việc tham nhũng; đồng thời cần tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay tại địa phương, cơ sở.

## **II. CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN**

### **1. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật:**

Đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu: Kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật lao động sửa đổi, Luật phòng chống, tham nhũng, các Luật, Pháp lệnh mới ban hành và có hiệu lực trong năm 2022; những chủ trương chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vận động người dân tiếp tục tiêm vắc xin mũi nhắc lại để phòng ngừa dịch bệnh bùng phát trở lại; các quy định pháp luật mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp. Đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung liên quan đến quyền, lợi ích thiết thực của Nhân dân.

Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các chương trình về Dân số-KHHGD, phòng chống HIV/AIDS, về bảo vệ môi trường, về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng chống đuối nước, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội...

Phối hợp tuyên truyền tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền những vấn đề bức xúc của nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, các tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân phản ánh có liên quan đến các chủ trương, chính sách để phản ánh đến Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng nhất là trước, trong và sau các kỳ họp Quốc hội khóa XV, các sự kiện trọng đại của đất nước.

### **2. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước:**

#### **2.1. Giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị khóa XI:**

Đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Mặt trận cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện quyết định 217, 218 của Bộ chính trị khóa XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CTXH và Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CTXH và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong năm 2022. Trong năm, Mặt trận huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 03 đoàn giám sát với các nội dung: Giám sát việc thực hiện Luật

tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo của người đứng đầu cơ quan Nhà nước đối với Chủ tịch UBND xã Quảng Phú; Giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 đối với UBND xã Quảng Lợi; Giám sát việc thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Thái. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn ngoài giám sát thường xuyên, đã tổ chức 16 cuộc giám sát theo quyết định 217 với các nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, liên quan đến quyền và lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đặc biệt, ở các xã, thị trấn đã làm tốt công tác phối hợp giám sát và vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên. Có 08/11 xã, thị trấn đã tổ chức giám sát 03 tập thể (Chi bộ, Chi ủy các thôn, Tổ dân phố) và 09 đảng viên về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên năm 2022.

Sau các cuộc giám sát đều có Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, kiến nghị của Ủy ban MTTQ huyện gửi các ngành liên quan đề nghị các cơ quan liên quan, cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, góp phần giúp đối tượng giám sát thực hiện đúng quy định, quy chế; phát hiện, góp ý, phản ánh, đề xuất; giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm.

Ngoài ra, đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nhằm phát huy hiệu quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở. Trong năm, các Ban TTND đã phối hợp giám sát 39 cuộc; các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 101 cuộc đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn.

## **2.2. Công tác phối hợp giám sát:**

- Đã phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 84/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Qua giám sát, Phòng Lao động TBXH đã phối hợp với các xã, thị trấn và các ban ngành liên quan tổ chức rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo quy định của Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Nghị quyết 84/NQ-HĐND, tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định hỗ trợ, và thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng đảm bảo theo quy định.

- Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND giám sát, khảo sát 30 cuộc với các nội dung: về công tác tuyên dụng, điều động, luân chuyển và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2021; công tác quy hoạch, phân lô, đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn vốn đấu giá của các xã, thị trấn; về tình hình và kết quả hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện; hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí triển

khai thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện; tình hình kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách của các xã, thị trấn năm 2021, 2022...

- Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện trực tiếp kiểm sát 09 cuộc với các nội dung: Việc thi hành án hình sự tại UBND các xã, thị trấn; việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện; việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện; việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện và tại UBND một số xã; hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự, Công an huyện.

- Phối hợp với Hội Nông dân huyện giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất nuôi trồng thủy sản đối với UBND xã Quảng Công. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện giám sát việc thực hiện Điều 90, chương VI của Luật trẻ em về trách nhiệm của UBND các cấp trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em đối với UBND Thị trấn Sịa. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, mức bồi dưỡng trực tiếp người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố đối với UBND xã Quảng Thành. Phối hợp với Huyện đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/2/2013 về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề đối với Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX của huyện. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện giám sát việc thực hiện Nghị định 04/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đối với Trung tâm GDNN-GDTX của huyện.

### ***2.3. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước:***

Mặt trận và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền”, để kịp thời phản ánh với cấp ủy có thẩm quyền, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đối với cơ quan Mặt trận huyện đã thực hiện nghiêm túc và hướng dẫn Mặt trận cấp xã vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chương trình hành động số 19/Ctr-MTTW của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở đã thường xuyên chủ động tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết, chương trình hành động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các dự thảo Luật sửa đổi và các Đề án, Kế hoạch của UBND huyện, các ngành liên quan thiết thực đến

quyền và lợi ích của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Phối hợp tuyên truyền tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền những vấn đề bức xúc của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện đã tổ chức tham gia góp ý vào Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở.

Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, các tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân phản ánh có liên quan đến các chủ trương, chính sách để phản ánh đến Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng nhất là trước, trong và sau các kỳ họp Quốc hội khóa XV, các sự kiện trọng đại của đất nước.

MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “*Tự diễn biến*”, “*Tự chuyển hóa*” trong nội bộ; tăng cường giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức CTXH và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên và đã thực hiện nghiêm túc việc Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; các ý kiến phản ánh, dư luận xã hội được tiếp nhận thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị Ủy ban Mặt trận, họp dân, qua tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư của công dân... để tập hợp; thực hiện thường xuyên, đột xuất, định kỳ hàng quý có báo cáo tình hình Nhân dân, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với cấp uỷ, Chính quyền cùng cấp.

### **3. Tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện:**

Phối hợp tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 18 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước và sau các kỳ họp; Đã có trên 955 lượt cử tri tham gia và có 170 ý kiến phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và huyện. Ngoài những vấn đề được các đại biểu trả lời, giải đáp, những vấn đề lớn liên quan đến đại bộ phận Nhân dân đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Kết quả các ý kiến kiến nghị luôn được các cấp, các ngành tiếp thu và trả lời nghiêm túc bằng văn bản.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND và UBND huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn; qua các buổi tiếp công dân ở cơ sở đã tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh đề xuất các vụ việc liên quan đến đất đai, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường... Ngoài ra, Mặt trận còn thực hiện việc giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với UBND huyện và các ngành chức năng.

## **III. KIẾN NGHỊ**

1. Theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ rất quan trọng là giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 3 quy định, 1 kết luận về nội dung này. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã quy định rõ

trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, đề nghị các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cơ sở thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình trong giám sát theo quyết định 217, 218 và Quy định 124 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2. Do giá vật tư nông nghiệp, giá các dịch vụ làm đất, thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tăng cao dẫn đến giá thành sản phẩm tăng; người nông dân sản xuất lúa, hoa màu không có lãi. Mặt khác, trong 2 vụ mùa vừa qua, năng suất không được cao, nhiều diện tích bị mất mùa, cho nên tình trạng bỏ hoang ruộng ở một số vùng đã xảy ra nhất là những vùng sản xuất lúa kém hiệu quả. Để người nông dân gắn bó với đồng ruộng, không còn tình trạng bỏ hoang đất sản xuất, đề nghị HĐND - UBND huyện cần nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phù hợp để sản xuất hết diện tích, nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho người nông dân. Đồng thời có giải pháp tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm làm ra, tránh tình trạng đến lúc thu hoạch không tiêu thụ được phải kêu gọi giải cứu như sản phẩm khoai lang ở xã Quảng Ngạn hay cá Diêu Hồng nuôi trên sông Bồ...

3. Hiện nay tuyến đường tỉnh lộ 19 đoạn từ Bru điện huyện đi Quảng Thọ đã được mở rộng và nâng cao, tuy nhiên việc bố trí các cống thoát nước trên tuyến đường ít, khẩu độ nhỏ cho nên việc thoát nước cho các xã phía trên tuyến đường Tỉnh lộ 19 vào mùa lũ gặp nhiều khó khăn, gây ra ngập úng cục bộ với thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân, đồng thời làm giảm chất lượng, tuổi thọ của các công trình giao thông thủy lợi, sụt lún mép đường phía trên. Do vậy, đề nghị UBND huyện cần có ý kiến với đơn vị chủ quản quản lý tuyến đường cần mở rộng khẩu độ một số cống thoát nước trên tuyến đường, nhằm thoát lũ nhanh cho các xã vùng trên như Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Vinh và một phần của Thị trấn Sịa.

4. Những năm qua, mặc dù đã đầu tư khá lớn cho việc kiên cố hóa hệ thống đê kè ven sông, ven phá, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Vấn đề này trong kỳ họp giữa năm cũng đã đề cập, tuy nhiên bà con Nhân dân sinh sống ở các thôn ven sông Bồ đoạn qua các xã Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Thành vẫn rất lo lắng mỗi khi mùa mưa lụt đến; có một số đoạn bị sạt lở nhiều như ở thôn Phú Lương A, thôn Thanh Hà (xã Quảng Thành), nhiều đoạn vẫn chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh.

Thiết nghĩ những mong muốn, kiến nghị đề xuất của Nhân dân các xã nói trên là xác đáng, đề nghị HĐND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đê kè hoặc kiến nghị đề xuất lên cấp trên có kế hoạch xây dựng trong những năm sau.

5. Mặc dù cử tri nhiều lần kiến nghị và huyện đã thành lập nhiều tổ và tổ chức nhiều đợt truy bắt, xử lý. Tuy nhiên, hiện nay trên phá Tam Giang, trên biển cũng như vùng nước nội đồng trên địa bàn huyện - nạn dùng kích điện, dùng giả cào để cào lươn, hén, đánh bắt cá vẫn tiếp tục diễn ra ồ ạt, hủy diệt môi trường, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái, cảnh quan và vi phạm pháp luật về đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm

các hành vi vi phạm để giữ vững môi trường sinh thái ở vùng biển, đảm phá, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện.

6. Thời gian qua, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đã từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải tiến các điều kiện phục vụ người bệnh đến điều trị. Tuy nhiên, cử tri một số địa phương, nhất là ở 2 xã vùng biển Quảng Công, Quảng Ngạn còn than phiền về thủ tục khám chữa bệnh, nhất là việc xin giấy chuyển viện lên tuyến trên điều trị còn rườm rà. Vì vậy đề nghị HĐND, UBND huyện có ý kiến đề xuất với Ngành y tế cần đơn giản thủ tục trong việc chuyển viện lên tuyến trên khi người bệnh có nhu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, công sức, đặc biệt các trường hợp bệnh nặng nên có tính kịp thời hơn.

*Trên đây là thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và công tác Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Chính quyền năm 2022 cũng như những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XI.*

**Nơi nhận:**

- BTT UBMT tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND-UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban, VPHU, VP HĐND-UBND huyện;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Ủy viên BTT UBMT huyện;
- Lưu VPMT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**

**Phan Cảnh Ngưu**